



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 5 พฤษภาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ส่งออกจ่อหดเป่าหลัง Q2 4 สินค้าใหญ่ทิศทางขาลง	ฐานเศรษฐกิจ
2. ทวีติจิทัลไม่ติดใจสูตรจ่ายชดเชย 'ช่อง8'ยันไปต่อไม่คืน'ไลเซนส์'	มติชน
3. ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน...	ข่าวสด
4. 5พันธุ์ข้าวเทิดไถ้ราชัน	เดลินิวส์
5. สก๊อปพิเศษ: สมรภูมิทุเรียนจันทบุรีปลูกเองขายตรงออนไลน์	'ไทยรัฐ
6. คอลัมน์: ซึ่ช่องจากทีมทูต: 'ท่าเรือฝางเชิงกาง' ทางเลือกใหม่ของผู้ค้าผลไม้...	ฐานเศรษฐกิจ
7. คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า	แนวหน้า
8. 'ยาง-มัน'ต่อคิวปาล์มผลผลิตพุ่งราคาจวบ	ฐานเศรษฐกิจ
9. สร้างก๊าซชุมชนจากมูลสุกร	เดลินิวส์

ส่งออกจอหดเป้าหลัง Q2 4 สินค้าใหญ่ทิศทางขาลง

เอกชนลุ้นผ่านไตรมาส 2 หากส่งออกยังไม่โงหัว เตรียมปรับลดเป้าหมายรายสินค้าลงยกกระเปาะ “ข้าว มัน รถยนต์ อัญมณี” ปัจจัยเสี่ยงรุนแรง ทั้งสงครามการค้า เศรษฐกิจโลกทรุด บาทแข็ง ค่าแรงจ่อพุ่ง เร่งปรับตัวหาตลาดใหม่ ดันธุรกิจมีศักยภาพเสริมรายได้

จากมูลค่าการส่งออกของไทยช่วง 3 เดือนแรกปีนี้มีการส่งออก 61,988 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีปัจจัยหลักจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าโลกชะลอตัวลง เงินบาทที่ยังแข็งค่า (แม้จะอ่อนค่าลงบ้างในช่วงนี้) กระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ไทยไม่มีสิทธิประโยชน์ทางการค้าใหม่ๆ ทำให้เสียเปรียบคู่แข่งจีน ส่งผลให้หลายสำนักพยากรณ์ต่างออกมาคาดการณ์ตัวเลขการส่งออกทั้งปีใหม่ ส่วนใหญ่คาดจะขยายตัวได้ระหว่าง

2-3% ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ เตรียมประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลกเพื่อประเมินสถานการณ์ และหบทวนเป้าหมายการส่งออกใหม่ในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ คาดจะปรับเป้าลดลงจาก 8% ขณะที่จากการตรวจสอบของ “ฐานเศรษฐกิจ” พบหลายกลุ่มสินค้าเตรียมปรับลดคาดการณ์ส่งออกลงในทิศทางที่สอดคล้องกัน

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยว่า ช่วง 4 เดือนแรกปี (1 ม.ค.-36 เม.ย.) ไทยมีการส่งออกข้าวแล้ว 3.05 ล้านตัน ขยายตัวลดลง 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่า 1,587

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 9.6% ซึ่งการส่งออกข้าวที่ลดลงนี้ไม่ใช่เฉพาะไทย แต่เวียดนาม อินเดีย คู่แข่งสำคัญก็ส่งออกได้ลดลงเช่นกัน มีปัจจัยสำคัญจากจีนได้นำข้าวเก่าในสต็อก (มีข้าวเปลือกในสต็อกกว่า 100 ล้านตัน) มาสีแปรเพื่อจำหน่ายแข่งในตลาดในราคาต่ำ สามารถแย่งตลาดข้าวไทยในแอฟริกาไปได้จำนวนมาก

อีกด้านหนึ่งผลจากราคาข้าว เมื่อเทียบราคาข้าวชนิดเดียวกันของไทย เวียดนามและอินเดีย ข้าวไทยมีราคาสูงกว่าทำให้เสียเปรียบในการแข่งขัน เช่นข้าวขาว 5% ของไทยราคา 385-390 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ข้าวเวียดนาม 360 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ถูกกว่าไทย 20-30 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ข้าวหอมมะลิไทย 1,080 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ข้าวหอมเวียดนาม 480 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ถูกกว่าไทยกว่าครึ่งหนึ่ง

“ปัจจัยข้างต้น รวมถึงเงินบาทที่ยังแข็งค่าที่ระดับ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แม้จะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับต้นปี แต่ก็ยังทำให้เราแข่งขันยาก ซึ่งเดิมทางสมาคมตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวปีนี้ที่ 9.5 ล้านตัน ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ที่ 10 ล้านตัน หลังผ่านครึ่งแรกของปีนี้เราจะมีการทบทวนตัวเลขอีกครั้ง”

นายศราวุฒินิธิจักรวงศ์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจมันสำปะหลังและธุรกิจไม้สับ เครือเอสทีซี กล่าวว่า คาดปีนี้ไทยจะส่งออกมันเส้นได้ลดลงเหลือประมาณ 3 ล้านตัน จากปี 2560 และ 2561 ส่งออกได้ 6.7 ล้านตัน

และ 4 ล้านตันตามลำดับ ผลจากจีนซึ่งเป็นตลาดนำเข้าหลักได้ลดการสั่งซื้อ โดยหันไปใช้ข้าวโพดที่มีอยู่ในสต็อกจำนวนมากเป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์ แทนมันเส้นเพิ่มขึ้น คาดสถานการณ์จะยังเป็นไปเช่นนี้ต่อไปอีก 1-2 ปี ทางกลุ่มจึงหันมามุ่งเน้นการทำตลาดส่งออกไม้สับไปจีนและญี่ปุ่น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอี๊ยะกระดาษเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยรายได้จากธุรกิจมันสำปะหลังที่หายไป

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า มูลค่าการส่งออกรถยนต์ของไทยช่วง 3 เดือนแรกปีนี้มีมูลค่า 2.24 แสนล้านบาท ลดลง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณส่งออกรถ PPV (รถอเนกประสงค์) ซึ่งเป็นรถที่มีราคาสูงลดลง ส่วนหนึ่งผลกระทบจากสงครามการค้าทำให้บรรยากาศการค้าโลกชะลอตัวลง ซึ่งทุกฝ่ายจับตามองการเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับจีน ที่สุดแล้วจะเป็นไปในทิศทางใด

“ผ่านไตรมาสแรกแล้ว ทางกลุ่มยังคงเป้าหมายการส่งออกรถยนต์ทั้งปีนี้ไว้ที่ 1.1 ล้านคัน คงต้องติดตามกรณีที่สหรัฐฯอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากยุโรป จะกระทบเราด้านลบ-ด้านบวกอย่างไร ซึ่งจะมีการทบทวนเป้าหมายการส่งออกรถยนต์อีกครั้ง หลังผ่านไตรมาส 2 ไปแล้ว”

ขณะที่นายบุญกิต จิตรงามปลั่ง นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณี

ไทยและเครื่องประดับสินค้าส่งออกอันดับ 3 ของไทย กล่าวว่า การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (รวมทองคำ) ช่วง 3 เดือนแรกปีนี้เป็นรูปดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 1.2% (มีมูลค่า 3,167 ล้านดอลลาร์) จากสงครามการค้าทำบรรยากาศการค้าโลกชะลอตัว ขณะที่ช่วงไตรมาสที่ 2 โดยปกติจะเป็นช่วงโลว์ซีซั่นของการส่งออกอัญมณีและดีไซน์ในไตรมาสที่ 3 และไฮซีซั่นในไตรมาสที่ 4 ซึ่งคงต้องติดตามสถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลกหากปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงสงครามการค้าหากคลี่คลายดีขึ้นก็จะช่วยให้ไทยส่งออกได้เพิ่มขึ้น แต่มีปัจจัยเสี่ยงใหม่คือการเตรียมปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ จะกระทบต้นทุนจากเป้าหมายส่งออกอัญมณีในปีนี้อาจขยายตัว 5% จะพิจารณาอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ในส่วนของผู้ประกอบการคงต้องหาตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ■

ทวีติจิตัลไม่ติดใจสูตรจ่ายชดเชย 'ช่อง8' ยันไปต่อไม่คืน 'ไลเซนส์'

ชาวสวนปาล์มลุ่ม ครม.เคาะมาตรการ
อู่ราคา กฟผ.พร้อมรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ
ไปผลิตไฟฟ้า 3 แสนตัน (อ่านต่อหน้า 10)

ทวีติจิตัล

ทวีติจิตัลไม่ติดใจสูตรคำนวณ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม นายสุภาพ คลี ขวาย นายกสมาคมผู้ประกอบการที่ทวีติจิตัล เปิด เผยถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมา จากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้ บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ที่ออกมากเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา และสำนักงาน กสทช.เชิญ ผู้ประกอบการที่ทวีติจิตัลเข้าร่วมประชุมชี้แจง เพื่อทำความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ วิติจิตัลมีเวลาศึกษาหลักเกณฑ์ดังกล่าวก่อนการ ตัดสินใจ ในวันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 13.00 น. ที่สำนักงาน กสทช.ว่า ประกาศ สำนักงาน กสทช. ที่ออกมากถือว่ามีความชัดเจน มีการกำหนดระยะเวลา มีสูตรการคำนวณ และเปิดให้ผู้ประกอบการ ที่ทวีติจิตัลสามารถแจ้งความประสงค์ คืนใบอนุญาตได้ ซึ่งการขอคืนใบอนุญาต ดังกล่าว ถือเป็นขอยกเลิกใบอนุญาต ให้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน ระบบดิจิทัลเช่นกัน ต่างจากก่อนหน้านี้ที่ให้ผู้ ประกอบการมีการแจ้งความประสงค์ไปก่อน เพื่อรักษาสถานีในการคืนใบอนุญาต แต่ยังไม่ มีรายละเอียดใดๆ

นายสุภาพกล่าวว่า สำหรับสูตรคำนวณ ของสำนักงาน กสทช.ที่ออกมา ประเมินว่าทวีติ จิตัลแต่ละช่องน่าจะมีการประเมินได้แล้วว่า หากคืนใบอนุญาตจะได้รับเงินคืนเท่าไร หรือ ถ้าไม่คืนใบอนุญาตจะยังสามารถดำเนินธุรกิจ ได้ต่อไปหรือไม่ เพราะต้องมีค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตที่เหลืออยู่และค่าเช่าโครงข่ายที่ วิติจิตัลภาคพื้นดิน (ค่ามัด) เป็นต้น

“ไม่มีประเด็นติดใจเรื่องสูตรการคำนวณ ของ กสทช. ส่วนจะมีผู้ประกอบการรายใดจะ คืนใบอนุญาตหรือไม่นั้น ต้องรอดูติดตามหลัง จากการชี้แจงรายละเอียดก่อน แต่คาดว่าฝ่าย บัญชีและการเงินของทวีติจิตัลช่องต่างๆ น่าจะ

เริ่มมีการคำนวณตามสูตรที่ กสทช.ออกมาไว้ แล้ว ทำให้ฝ่ายบริหารที่ทวีติจิตัลน่าจะตัดสินใจ ได้ทัน หากกำหนดให้แจ้งวันที่ 10 พฤษภาคม ซึ่งผู้ที่ตั้งใจจะคืนใบอนุญาตน่าจะคำนวณได้ ทัน เพราะต้องมีการเตรียมการและเรื่องนี้ มี การรายงานข่าวมาแล้วกว่า 1 เดือน แต่หาก สำนักงาน กสทช.ขยายเวลาออกไป ก็มีระยะ เวลาที่ตัดสินใจและพิจารณาได้มากขึ้น” นาย สุภาพกล่าว

'ช่อง8' ยันไม่คืนไลเซนส์

นายอองอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการผู้อำนวยการ การใหญ่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ได้ยืนยันว่า สถานี โทรทัศน์ช่อง 8 จะไม่คืนใบอนุญาตที่ทวีติจิตัล แต่ในวันที่ 7 พฤษภาคม จะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่าย กฎหมายของทางสถานีไปเข้าร่วมประชุมชี้แจง

ประกาศของสำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมา จากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้ บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ตามที่สำนักงาน กสทช.ได้มีการแจ้งมา

คาดสถานีทีวีส่วนใหญ่สู้ต่อ

แหล่งข่าวจากวงการผู้ประกอบการที่ทวีติจิตัล กล่าวว่า เบื้องต้นประเมินว่าจะมีสถานีคืนใบ อนุญาตไม่มากนัก แต่จะใช้วิธีการคำนวณสูตร ตามที่สถานีนั้นสามารถบริหารจัดการได้ และ เสนอให้ทางเลือกที่จะได้ประโยชน์สูงสุดด้วย ดังนั้นเชื่อว่าในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ ส่วนใหญ่ จะเป็นการสังเกตการณ์และยังไม่ชัดเจนว่าจะ คืนใบอนุญาตหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายละเอียดตาม ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่อง มาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อ ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล กำหนดให้ แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือยื่นต่อสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดย การขอคืนใบอนุญาตดังกล่าวถือเป็นขอยกเลิก ใบอนุญาตให้ประกอบการโทรทัศน์ภาค พื้นดินในระบบดิจิทัล โดยผู้ที่แจ้งความประสงค์ ยังควรมีหน้าที่ต้องออกอากาศตามที่ได้รับอนุญาต

ต่อไป จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบการคืน ใบอนุญาตดังกล่าวหรือให้ยกเลิกการประกอบ กิจการ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเยียวยา ผู้ใช้บริการก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสำนักงาน กสทช. ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ ให้นำเสนอ คณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบและกำหนดวันยุติการให้ บริการ พร้อมเงื่อนไขการเยียวยาผู้ใช้บริการ ที่จะให้ผู้รับใบอนุญาตรายดังกล่าวปฏิบัติก่อน เลิกกิจการ ซึ่งผู้รับใบอนุญาตที่แจ้งความ ประสงค์ ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่จนถึงงวดที่ 4 ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับ ชาติ พ.ศ.2556 ให้ครบถ้วน

แบงก์ส่งข้อมูลดอกเบี้ย

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรม สรรพากร เปิดเผยถึงกรณีให้ประชาชนที่ไม่ ต้องการให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยมายัง กรมสรรพากร ต้องแจ้งความประสงค์ไม่ให้ ธนาคารนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยได้ที่ธนาคารที่มี บัญชีอยู่ ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2562 ว่า ธนาคารเจ้าของบัญชีจะเป็นผู้รับแจ้ง โดย ข้อมูลดอกเบี้ยของคนที่แจ้งจะไม่ถูกส่งมายัง กรม แต่เจ้าของบัญชีจะถูกหักภาษีดอกเบี้ย 15% สำหรับคนที่ไม่ได้ไปแจ้งกับธนาคาร เรื่องข้อมูลดอกเบี้ย ธนาคารจะส่งข้อมูล ดอกเบี้ยมายังกรมสรรพากรภายในวันที่ 20 พฤษภาคม โดยข้อมูลที่ส่งมาจะมีเพียงข้อมูล ดอกเบี้ยรับในแต่ละบัญชีออมทรัพย์ เมื่อกรม ได้ข้อมูลนำไปปรับในระบบ เพื่อดูว่ามีกรรับ ดอกเบี้ยจากธนาคารอื่น หรือบัญชีอื่นหรือไม่ เมื่อรวมกันถ้าไม่เกิน 2 หมื่นบาท/ปี ไม่ต้อง เสียภาษี แต่ถ้าเกิน 2 หมื่นบาท/ปี กรมจะส่ง ข้อมูลกลับไปให้ธนาคารเพื่อให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ให้กับกรมสรรพากร

นายเอกนิติกล่าวว่า การเก็บภาษีดอกเบี้ย นั้นเป็นไปตามรอบของการจ่ายของธนาคารใน ช่วงกลางปีจ่ายดอกเบี้ยภายในเดือนมิถุนายน เช่น บางธนาคารจ่ายต้นเดือน บางธนาคาร

จ่ายกลางเดือน บางธนาคารจ่ายปลายเดือน มิถุนายน อีกรอบจ่ายยังกรมภายในเดือน พฤศจิกายน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยภายใน เดือนธันวาคม ทั้งนี้ ประชาชนที่ต้องเสียภาษี ดอกเบี้ยมีสัดส่วนน้อยมากไม่ถึง 1% ของ ผู้ฝากเงินทั้งระบบ

เตรียมพร้อมฟอร์มกรอกข้อมูล

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคาร ไทย เปิดเผยว่า การยกเว้นภาษีเงินได้ดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์ของกรมสรรพากร เพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ฝากเงินบัญชีออม ทรัพย์ส่วนใหญ่ทั่วประเทศให้ได้รับสิทธิยกเว้น ภาษี ธนาคารพาณิชย์จะนำส่งข้อมูลดอกเบี้ย แก่กรมสรรพากร แต่หากผู้ฝากเงินไม่ประสงค์ จะได้รับยกเว้นภาษีต้องแจ้งแก่ธนาคารพาณิชย์ ผู้จ่ายดอกเบี้ยไม่ให้นำส่งข้อมูล ระหว่างวันที่ 7-14 พฤษภาคมนี้ ซึ่งธนาคารจะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยดังกล่าวไว้ 15% ทุกกรณี โดยการแจ้งดังกล่าวนี้จะส่งผลไปตลอดจนกว่า ผู้ฝากเงินจะมีการแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์มีการ เปลี่ยนแปลง

“ตามปกติธนาคารพาณิชย์จะมีการจ่าย ดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงินปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน มิถุนายนและเดือนธันวาคม สำหรับการจ่าย ดอกเบี้ยรอบเดือนมิถุนายนจะต้องตัดบัญชีเพื่อ นำมาคำนวณดอกเบี้ยจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม นี้ จึงต้องให้ผู้ฝากเงินที่ไม่ประสงค์จะรับยกเว้น ภาษีต้องแจ้งแก่ธนาคารพาณิชย์ผู้จ่ายดอกเบี้ย ไม่ให้นำส่งข้อมูลตามกำหนดดังกล่าว โดยผู้ ฝากเงินต้องกรอกหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ ให้นำส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารผู้จ่าย ดอกเบี้ยที่ผู้ฝากเงินมีบัญชีให้ครบทุกธนาคาร” นายปรีดีกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ธนาคารพาณิชย์ ได้มีการเตรียมแบบฟอร์มหนังสือเรียบร้อยแล้ว โดยหนังสือดังกล่าวจะใช้รูปแบบเดียวกันทุก ธนาคาร มีการระบุวันที่ ชื่อผู้ฝากเงิน ชื่อบัญชี เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียน นิติบุคคล บัญชีเงินฝากประเภทใด เป็นบุคคล ธรรมดา หรือนิติบุคคล เป็นบัญชีเดี่ยว หรือ บัญชีร่วม เลขบัญชีและธนาคารใด พร้อมทั้งมี การลงชื่อรับรองรวมทั้งลงชื่อพนักงานที่ดำเนินการ เป็นต้น

ก.อูฯเร่ง3มาตรการพยุงปาล์ม

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงการแก้ปัญหา ราคาปาล์มตกต่ำว่า ในส่วนของกระทรวงที่จะ เร่งดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบาย ปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ 1.มาตรการทางกฎหมาย กระทรวง จะมีการออกประกาศกำหนดให้โรงงานรับ วัตถุดิบที่มีน้ำมันไม่น้อยกว่า 18% สำหรับ โรงหีบแยก (รับปาล์มทั้งทะลาย) และไม่น้อย กว่า 30% สำหรับโรงหีบรวม (รับเฉพาะผล) ทั้งนี้ มาตรการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพและ สามารถควบคุมมาตรฐานของปาล์มน้ำมันได้ ในส่วนของเกษตรกรมีวัตถุดิบได้มาตรฐาน ทำให้ราคาซื้อขายโรงงานสูงขึ้น ในส่วนของ โรงงาน ทำให้มีวัตถุดิบที่มีมาตรฐานป้อนเข้าสู่ กระบวนการผลิต ไม่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายจาก การควบคุมการผลิตจากความไม่สม่ำเสมอของ คุณภาพวัตถุดิบมากนัก

นายสมชายกล่าวว่า 2.มาตรการส่งเสริมการ ใช้น้ำมัน B20 ขณะนี้ได้มีการลดอัตราภาษีสรรพ สามิตสำหรับรถกระบะที่ใช้น้ำมัน B20 จาก 2.5% เป็น 2% ซึ่งปัจจุบันมีผู้มายื่นขอรับการ พิจารณา 2 ราย คือ โตโยต้า และ ฮีซูซุ ประมาณ 100 รุ่น คาดว่าจะส่งเสริมการใช้น้ำมัน B20 ได้ ประมาณ 300,000 คันต่อปี หรือคิดเป็น 60%

ของรถกระบะทั้งหมดที่ผลิตได้ 500,000 คันต่อ ปี จะสามารถดูดซับปาล์มในระบบได้ประมาณ 5 แสนตันต่อปี และ 3.กระทรวงจะเร่งกำกับโรง สกัดน้ำมันปาล์มให้ผลิตและรับซื้อปาล์มอย่างต่อเนื่อง หากรายได้เจตนาคราคาหรือผลิตไม่ได้ เปรอร์เซ็นต์ที่กำหนด ให้ดำเนินการตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด

“กระทรวงอูฯได้ติดตามสถานการณ์ปาล์ม อย่างใกล้ชิด และร่วมทำงานกับกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงพลังงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือด ร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และรักษา เสถียรภาพของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้ง ระบบให้ครบวงจร ทั้งยังได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้อง สอบถามข้อมูลจากโรงงานทั้ง 134 โรง เพื่อ นำเป็นข้อมูลพิจารณากำหนดมาตรการเพิ่ม เต็ม โดยให้รายงานผลภายใน 8 พฤษภาคมนี้” นายสมชายกล่าว

สุนทรภู่เพิ่มรับซื้อแสนตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามมติคณะกรรมการ นโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ที่

เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 พฤษภาคม เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 3 มาตรการในการพยุงราคาปาล์มไม่ให้ตก ต่อเนื่อง เพิ่มเติมจากมาตรการเดิมๆ ได้แก่ มาตรการแรก ให้กระทรวงพลังงานโดยการ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับ ซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) จำนวน 2 แสน ตัน โดย 1 แสนตันแรกให้ซื้อทันทีในเดือน พฤษภาคม 2562 หลังจากก่อนหน้านี้ได้รับ ซื้อแล้ว 1.6 แสนตัน และหากราคายังตกต่ำ ก็ให้เพิ่มรับซื้ออีก 2 ครั้ง ครั้งละ 1 แสนตัน รวมเป็น 3 แสนตัน โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม จากโรงสกัด 144 แห่งแล้ว มาตรการที่ 2 ให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาตรการ ลดต้นทุนให้เกษตรกร โดยเฉพาะปุ๋ย และ มาตรการที่ 3 ให้ตั้งคณะอนุกรรมการกำหนด โครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน เพื่อจัดทำโครงสร้างราคาน้ำมันปาล์มที่สะท้อน ต้นทุนและราคาที่แท้จริง ให้เสร็จภายใน สัปดาห์หน้า เพื่อออกมาตรการทางกฎหมาย ต่อไป เช่น กำหนดราคาแนะนำรับซื้อทุกชั้น ตอน และเปิดเผยข้อมูลสต็อกทุกชั้นตอน เป็นต้น รวมถึงให้เร่งรัดมาตรการเดิมๆ ทั้งเข้มงวดการลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดน เร่ง กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศคุณสมบัติ ของรถยนต์ประเภทใช้น้ำมันบี10 และ บี20 เพื่อให้มาตรการได้ขับเคลื่อนในวันที่ 8-9 พฤษภาคมนี้

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10385

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 117.87 Ad Value: 129,657

PRValue (x3): 388,971

คลิป: ชาว-ดำ

โฆษณา: ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ...



เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5พันธุ์ข้าวเทิดไถ่ราชัน

ก.เกษตรฯ มุ่งคนไทย รักสุขภาพ

เฉลิมพระเกียรติ
“ในหลวง รัชกาลที่ 10”
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เปิดพันธุ์ข้าว
เจ้าใหม่ 5 สายพันธุ์ ทั้ง
กข 79-กข 83-ชะลอม
62-เม็ดฝ้าย 62-หอมใ
บ 62 ♦ อ่านต่อหน้า 12

5พันธุ์ข้าว □ ต่อจากหน้า 2

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเตรียมจัดแสดง ในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2562 ระบุ แต่ละสายพันธุ์โดดเด่นแตกต่างกัน บางพันธุ์เหมาะสมส่งออก บางพันธุ์เป็นที่ต้องการของตลาดคนรักสุขภาพ

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมการข้าวได้จัดทำโครงการ “พันธุ์ข้าวใหม่เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งได้รับรองพันธุ์ข้าวเจ้าใหม่ 5 สายพันธุ์ ประกอบด้วย ข้าวเจ้าพันธุ์ กข 79 (ชัยนาท 62) ที่รับรองพันธุ์ข้าวไปเมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา และล่าสุดที่ผ่านการรับรองอีก 4 พันธุ์ คือ ข้าว

เจ้าพันธุ์ กข 83 (หอมนิลหนองคาย 62) ข้าวเจ้าพันธุ์ชะลอม 62 ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 และข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบบ 62 ซึ่งแต่ละพันธุ์จะมีชื่อต่อท้ายด้วยเลข 62

นายประสงค์ เปิดเผยต่อว่า ขณะนี้ กรมการข้าวดำเนินการครบถ้วนทั้ง 5 พันธุ์ ที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ร่วมกับคนไทยทั่วประเทศ โดย ข้าวเจ้าพันธุ์ กข 79 (ชัยนาท 62) เป็นข้าวพื้นนุ่มเพื่อการบริโภคและส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน ฮองกง อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคเหนือและภาคกลาง ส่วน ข้าวเจ้าพันธุ์ กข 83 (มะลิคำหนองคาย 62) เป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวกล้องสีม่วงดำไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและนาปรัง มีสารต้านอนุมูลอิสระ กรดเพอรูลิก แกมมาออโรซานอล วิตามินอี ฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์

เมื่อหุงสุกข้าวสวยเหนียว นุ่ม มีกลิ่นหอม เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานและนาแก้ง

นายประสงค์ เปิดเผยอีกว่า ข้าวเจ้าพันธุ์ชะลอม 62 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง มีปริมาณอมิโลส 16.82% อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ความคงตัวของแป้งสุกอ่อน เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม ไม่มีความหอม มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงในสภาพนาที่สูงที่มีความสูง 1,000-1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ก่อนข้างด้านทานต่อโรคใบไหม้ใน จ.แม่ฮ่องสอน ด้าน ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง มีปริมาณอมิโลสปานกลาง 20.9% ปริมาณโปรตีนในข้าวกล้อง 9.44% เป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงดำ มีคุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี เหมาะกับการปลูกในสภาพไร่ทั่วไป ปลูกเป็นพืชแซมยาง และปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่ในภาคใต้ ขณะที่ ข้าวเจ้าพันธุ์

หอมใบบ 62 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ข้าวสวยมีสีขาวนวล นุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอมเหมาะสำหรับพื้นที่นาแก้งในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางที่ต้องการปลูกข้าวอายุเบา คุณภาพดี

“สำหรับข้าวที่ผ่านการรับรองทั้ง 5 พันธุ์ก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไป บางพันธุ์เป็นข้าวนุ่ม เหมาะสำหรับการส่งออกไปยังต่างประเทศ บางพันธุ์ก็เป็นข้าวเจ้าสีเพื่อสุขภาพ มีสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นที่ต้องการของตลาดคนรักสุขภาพ บางพันธุ์เป็นพันธุ์พื้นเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของคุณค่าทางอาหาร สามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัว และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ซึ่งกรมการข้าวจะนำข้าวทั้ง 5 พันธุ์ มาจัดแสดงภายในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิดข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใตโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 มิ.ย.” นายประสงค์ ระบุ.

สกู๊ป พิเศษ

“ลิ่งจันทบุรีทุเรียนคุณภาพดีก่อนแทนเนอร์ลิ่งจันทบุรีเร่งระบายทุเรียนขายตลาดในประเทศหันทำราคาดี” ข่าวใหญ่สะท้านวงการทุเรียนเมืองจันทบุรีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนื่อง

กลไกส่งออกทุเรียนไปยังตลาดจีนสำหรับผู้มีประสบการณ์โชก โชนไม่ใช่ว่าเรื่องใหญ่ แต่กับมีอะไรใหม่ๆหรือผู้ที่ยากจะเข้าไปสัมผัส อยากที่จะลองผจญภัยในตลาดใหญ่แห่งนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าใดนัก

ประสบการณ์หนึ่งบอกเล่าสู่กันฟังเมื่อหลายปีมาแล้ว “ลูกแม่ค้าทุเรียน” คนนี้เคยส่งทุเรียนบุกตลาดคุณหมิง เริ่มนับหนึ่งจากตีลิ่งในเมืองไทยที่มีใบรับรองจากกระทรวงเกษตรฯ ไซส์ทุเรียนต้องมีมาตรฐาน ต้องไม่ผ่านการพ่นยา ต้องไม่มีเพลี้ย และกฎเหล็กอีกมากมายอีกมากมายหลายขั้นตอน จนเรียกได้ว่า...เยอะพอสมควร

สุดท้ายแล้วเขาคอนนี้ก็ต้องหมดหวัง ทั้งฝั่งนี้ไป...เบนเข็มกลับมาขายทุเรียนหน้าร้านแบบว่าปลูกเอง...ขายเองนั่งเลงพอนำสนใจว่าผ่านมาถึงวันนี้เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเฉิดฉาย...ทุเรียนไทยไม่ต้องไปตั้งไกลต่างแดน แต่ตั้งในประเทศขายดิบขายดีจากสวนถึงร้าน จากสวนถึงมือผู้ซื้อแบบถ้วนทั่วถึงกันแทบจะไม่ทันเสียแล้ว

เปิดหรือออเดอร์ออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ยอดจองก็เต็มแล้วจ้า เรียกว่ามีเท่าไรก็ขายหมดได้ในชั่วพริบตาเหมือนมีกาตาอาคม

อีกหนึ่งตัวอย่าง ณรงค์ สุขผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี ประธานสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด เจ้าของ “สวนณรงค์ฟาร์ม” สวนผลไม้ขนาดเล็ก เปิดประสบการณ์จากใจชาวสวนทุเรียน หนึ่งในผู้ที่ยอมเสี่ยงไม่ขายผลผลิตให้ลิ่ง แต่เปิดเพจเฟซบุ๊กขายตรง ส่งทุเรียนคุณภาพไปยังผู้บริโภค เล่าให้ฟังว่า

“สวนเราเปิดให้คนรักผลไม้มาเดินดูต้นทุเรียน ต้นเงาะ ถ่ายรูปสอบถามเรียนรู้ธรรมชาติแบบไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าใครอยากซื้อผลไม้กลับบ้านก็มีขายได้ในราคาหน้าสวนที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง”

วันนี้...แม้ว่าผลผลิตภาพรวมจะเพิ่มขึ้นถึง 20% แต่ราคาลดลงเพราะ โคนพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบซื้อส่งให้ลิ่ง...ก็เท่ากับว่าต้องผ่านพ่อค้าคนกลางถึงสองต่อ ส่งผลให้คนทั่วไปก็ต้องซื้อผลไม้ในราคาแพงอยู่ดี

ถามว่าทำไม? ชาวสวนถึงยอมให้ลิ่งมาเหมาตัดทุเรียนหมอนทอง กิโลละ 75-90 บาท ทั้งที่ถ้ามาขายปลีกก็จะได้ราคาถึงกิโลละ 120-150 บาท ผู้ใหญ่ณรงค์ บอกว่า การให้ลิ่งมาเหมาตัดมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี...คือพ่อค้าจะมีแรงงานมาตัดทุเรียนเอง ขนส่งเอง ชาวสวนไม่ต้องทำอะไรเลย รอรับเงินก้อนอย่างเดียว ต้นทุเรียนก็ไม่บอบช้ำไม่ต้องแบกลูกนานเพราะตัดไปตั้งแต่ผลผลิตมีความแก่แค่ 70% ไม่ต้องลิ่งเปลืองปุ๋ยและน้ำ เพราะช่วงที่ลูกแก่จัดต้องรดน้ำให้เพียงพอ อีกทั้งต้องเสี่ยงกับลมพายุในฤดูร้อน...

“บางปีผลกระทบจากภัยแล้งเสียหายนับล้านบาทแต่ข้อเสียคือผลผลิต

จะไม่ค่อยเพราะยังไม่แก่จัด ทำให้ทุเรียนไทยเสียชื่อเสียง”

“ลิ่ง” คือ “โรงคัดบรรจุผลไม้” หรือ “พ่อค้าคนกลาง” มีทั้งลิ่งจีนและลิ่งไทยจะตั้งอยู่ตามจังหวัดที่มีสวนผลไม้ รับซื้อจากพ่อค้าคนกลางที่ไปตัดตอนซื้อผลไม้กับชาวสวน หรือทางลิ่งส่งคนออกไปรับซื้อที่สวนโดยตรง

“ลิ่งเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งของระบบการส่งออกผลไม้สด แต่หากชาวสวนหันมาพัฒนาการส่งออกเอง หรือขายออนไลน์เอง อีกหน่อยความสำคัญของลิ่งจะค่อยๆหมดไป”

วันนี้...แม้ว่าผลผลิตภาพรวมจะเพิ่มขึ้นถึง 20% แต่ราคาลดลง เพราะ โคนพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบซื้อส่งให้ลิ่ง...ก็เท่ากับว่าต้องผ่านพ่อค้าคนกลางถึงสองต่อ ส่งผลให้คนทั่วไปก็ต้องซื้อผลไม้ในราคาแพงอยู่ดี

ถามว่าทำไม? ชาวสวนถึงยอมให้ลิ่งมาเหมาตัดทุเรียนหมอนทอง กิโลละ 75-90 บาท



สมรภูมิทุเรียนจันทบุรี ปลูกเองขายตรงออนไลน์

หากยังจำกันได้ เมื่อครั้ง “แจ๊ส หม่า” แห่งอาลีบาบา กดปุ่มซื้อทุเรียนผ่านเว็บไซต์ 80,000 ลูกใน 1 นาที สร้างกระแสฮือฮาวงการ “ทุเรียนไทย” ไปทุกหย่อมหญ้า

การขายทุเรียนจำนวนมากและเร็วเป็นประวัติการณ์ ในอนาคตจะทำให้ราคาทุเรียนพุ่งสูงขึ้นด้วยสินค้าผลผลิตมีจำกัด แน่แน่นอนว่าผู้ได้รับผลกระทบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปรับตัวให้ทันกระแสโลกดิจิทัล

ฟื้นความหลังให้ฟังกันสิ ในวันนั้น “ลิ่งจันทบุรี”...ชื่อทุเรียนเกรด 70% แต่จ่ายเงินดี เราบ้าหรือเปล่าที่ยอมทิ้งเงินหลักล้านมานั่งขาย

ที่ละลูกในราคาหลักร้อย...ปีหน้าและปีต่อไปเราอาจจะหมดแรงสู้เพื่อคนอื่นแล้วละ...แล้วก็อยู่ๆวันหนึ่งลมกระโชกที่เดียวทุเรียนที่กำลังจะตัดร่วงไปเป็นดิน (ในตำบลตะปอน) สงสารชาวสวนต้องมาต่อสู้กับภัยธรรมชาติแบบไร้ทางสู้

หมายเหตุ...ในภาพคือราคาทุเรียนตามแผงข้างทางที่ผ่านพ่อค้าคนกลางแล้ว แบ่งขายราคาตามเกรด...เกรด 3 ความแก่ 80% กก.ละ 250...เกรด 2 ความแก่ 85% กก.ละ 300...เกรด 1 ความแก่ 90% กก.ละ 350

ข้างต้นนี่คือบันทึกความทรงจำน่าจะเกือบ 2 ปีล่วงมาแล้วในเฟซบุ๊กส่วนตัวของผู้ใช้นามว่า "Apple Sarunya" แห่งสวนณรงค์ฟาร์ม จ.จันทบุรี "ถามจริง! ตื่นเต้นอะไรกับการที่แจ๊ค หม่า หรืออาลีบาบาขายทุเรียน คิดว่า...เค้าช่วยเกษตรกรไทยหรือเค้าช่วยพ่อค้าคนจีนกันแน่ เพราะทุกวันนี้ลี้ภัยเงินก็เหมาทุเรียนไทยไปหมดแทบจะทุกสวนอยู่แล้ว ในราคาที่ชาวสวนเรียกตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำ"

วันนี้แม้ว่าสถานการณ์ตลาดทุเรียนจันทบุรีแนวๆปลูกเอง ขายเอง จะดูไม่ค่อยดีนัก แต่ด้วยตั้งใจเอาไว้แล้วว่าอยากให้นักการตลาดที่ส่งจากสวนโดยตรงจากชาวสวนก็เลยต้องแปลงกลายเป็นนักการตลาดออนไลน์ใช้โลกออนไลน์เป็นหน้าร้านขายทุเรียน...ขายผ่านออนไลน์โดยใช้สื่อคือเพจเฟซบุ๊ก "สวนณรงค์ฟาร์ม"

พูดคุยกับคนที่ต้องการออเดอร์หรือสอบถามความคืบหน้าของผลผลิต ราคา รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ บอกตรงๆว่าไม่ขายที่จะเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป

"เชื่อว่า...สักวันจะทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจซื้อผลไม้ที่มีคุณภาพจากชาวสวนโดยตรงมากกว่าที่จะไปวัดดวงซื้อจากพ่อค้าคนกลาง ที่ไม่มีการประกันคุณภาพสินค้า จนเกิดปัญหาตามมาอย่างทุกวันนี้"

ตัวอย่างความจริงใจจากชาวสวนที่ไม่ใช่พ่อค้าในเพจเฟซบุ๊กอยาก

ให้คนไทยได้ทานทุเรียนที่ส่งจากสวนโดยตรง ใครไม่ทงแต่ "หมอนทอง" ...เปิดรับออเดอร์ "ทุเรียนหมอนทอง" เนื้อเหลืองอ่อนละเอียด เม็ดดีรสชาติหวานมันอยากให้คุณทานได้ลองปลูกเอง ขายเองนักเลงพอ ทุเรียนหมอนทองกล่องละ 3-4 ผล น้ำหนักรวม 10 กิโลกรัมราคา กิโลกรัมละ 160 บาท รวม 1,600 บาท/กล่องค่าจัดส่ง 250 บาทต่อกล่อง รวมราคา กล่องละ 1,850 บาท...พร้อมจัดส่งหลังสงกรานต์ ทุเรียนหมอนทอง รับประกันทุกลูก...ทุเรียนหมอนทองแก่จัด...พ่อปลูก แม่บรรจ ลูกขาย... บริการจัดส่งให้ทุกท่านได้ทาน

ทุเรียนหมอนทองจำนวนจำกัดขออนุญาตจัดส่งให้ผู้ที่ชำระเงินก่อน นะครับ ส่งของแน่นอนครับ ได้รับของทุกท่านที่โอนครับ...ไม่ต้องเสียเวลา ออกไปหาซื้อ รอทานอยู่บ้านอยากให้คุณไทยได้รู้และได้ลองทานผลไม้ที่มาจากสวนไม้เคาะเรามีให้ ถุงมือเรามีให้ วิธีปลูกเราก็มีให้ ส่งกันเลยครับ สอบถามสั่งจองได้ที่โทร. 08-9462-6629 LINE ID: narongfarm19 วิวัฒนาการของ "มังคุด" สวนเก็บวันแรกผิวเป็นสีเขียวมีสายเลือด เป็นเส้นบางๆ ผ่านไปสามวันถึงจะเป็นสีม่วงเข้มอร่อยเหาะ...อย่าบอกใคร วันนี้มังคุดพร้อมจำหน่ายแล้ว#สวนณรงค์ฟาร์ม อยากให้คนไทยได้ทานมังคุดเกรดเดียวกับส่งออกที่ส่งจากสวนโดยตรง เปิดรับออเดอร์ มังคุดเนื้อขาวสะอาด รสชาติแสนหวาน

อร่อยอย่างยากที่จะหาผลไม้อื่นมาเทียบได้ อยากให้ทุกท่านได้ลอง มังคุดกล่องละ 5 กิโลกรัม ราคา กิโลกรัมละ 80 บาท รวม 400 บาท/กล่อง ค่าจัดส่ง 150 บาทต่อกล่อง รวมราคากล่องละ 550 บาท...มังคุดคัดพิเศษ... บริการจัดส่งให้ทุกท่านได้ทาน ขออนุญาตจัดส่งให้ผู้ที่ชำระเงิน

ก่อนนะครับ กระแสโลกดิจิทัลหมุนเร็วปานสายลม...วิถีชีวิตเกษตรกรไทย ต้องสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้เข้มแข็ง ตามกระแสได้อย่างรู้เท่าทัน...ไม่รวย ไม่หิว แต่ก็ไม่อด.



■ ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

‘ท่าเรือฝางเจิงก่าง’ ทางเลือกใหม่ของผู้ค้าผลไม้(ไทย)สู่ตลาดจีน

Q ขตปกครองตนเองกวางซี จ้วงเป็นมณฑลที่มี “ด่านนำเข้าผลไม้” มากที่สุดแห่งหนึ่งของจีน นอกจากด่านทางบกในอำเภอระดับเมืองผิงเสียงที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ค้าผลไม้แล้วนั้น “ท่าเรือฝางเจิงก่าง” ของเมืองฝางเจิงก่างเป็นด่านนำเข้าผลไม้อีกแห่งที่กำลังทวีความสำคัญของกวางซี

เมืองฝางเจิงก่าง (Fangcheng-gang City) เป็นเมืองเดียวของจีนที่มีพรมแดนทางบกและทางทะเลติดกับประเทศเพื่อนบ้าน (เวียดนาม) จึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “ประตูแห่งภาคตะวันตกเฉียงใต้”

ท่าเรือฝางเจิงก่าง (Fangcheng-gang Port) เป็น 1 ใน 3 ท่าเรือสำคัญที่ตั้งอยู่รอบอ่าวเป่ย์ปู้ (อ่าวตังเกี๋ย) ของกวางซี ซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะด่านนำเข้าสินค้าเทกองที่มีขนาดใหญ่และเป็นท่าเรือแห่งแรกของกวางซีที่ได้รับอนุมัติจากส่วนกลางให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศทางทะเล ด้วยศักยภาพด้านโลจิสติกส์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว การขยายเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือสำคัญทั่วโลก รวมถึงท่าเรือแหลมฉบังของไทย และการพัฒนางานคมนาคมขนส่งต่อเนื่องหลาย

รูปแบบ (Multimodal Transportation) ทำให้ผู้ค้าหันมาใช้ท่าเรือแห่งนี้เพิ่มมากขึ้น ปี 2561 มีปริมาณขนถ่ายสินค้า 83.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.6% มีการขนถ่ายตู้สินค้า 3.12 แสน ตู้ เพิ่มขึ้น 16%

ในส่วนของท่าเรือ “ด่านท่าเรือเพื่อการนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ” พบว่า ท่าเรือฝางเจิงก่างเริ่มเป็นที่สนใจจากผู้ค้าทางภาคตะวันตกของจีน ล่าสุดมีบริษัทในมณฑลฉงชิ่งใช้ด่านฝางเจิงก่างในการนำเข้าแก้วมังกรจากนครโฮจิมินห์ของเวียดนาม จำนวน 30 ตู้ (Reefer Container) และขนถ่ายตู้สินค้าขึ้นขบวนรถไฟเพื่อส่งไปยังมณฑลฉงชิ่ง ซึ่งเป็น โมเดลการขนส่งในรูปแบบ “ราง+เรือ” ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ตามรายงาน บริษัทผู้ค้าผลไม้รายนี้จะหันมาใช้การขนส่งทางเรือเข้าที่ท่าเรือฝางเจิงก่างเพิ่มมากขึ้นในการขนส่งผลไม้ไปยังมณฑลฉงชิ่งและมณฑลเสฉวน โดยคาดการณ์ว่าในปี 2562 จะนำเข้าผลไม้จากไทยและเวียดนามผ่านทางเรือแห่งนี้ 1 หมื่นตู้

ข้อดีของโมเดลนี้ คือ (1) ประหยัดต้นทุนการขนส่งได้ 50% เมื่อเทียบกับทางรถยนต์ (2) ประหยัดเวลา เพราะเมื่อผลไม้ถึงท่าเรือก็สามารถ

เปลี่ยนถ่ายจากเรือไปทางรถไฟได้โดยตรง (3) สินค้ายังคงคุณภาพ เพราะการขนส่งทางเรือและรถไฟช่วยลดแรงกระแทกได้ดีกว่ารถยนต์ (4) โครงข่ายรถไฟสามารถเชื่อมโยงไปยังหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นกรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นครฉงชิ่ง นครจี้หนาน และมณฑลฉงชิ่ง

นโยบายการพัฒนาการขนส่ง ปี 2562 ทางฝางเจิงก่างมุ่งพัฒนางานขนส่งห่วงโซ่ความเย็นและการขนส่งสินค้าเทกอง ซึ่งเป็นจุดเด่นของท่าเรือแห่งนี้ โดยเฉพาะการพัฒนาให้ท่าเรือฝางเจิงก่างเป็นฐานสำคัญของ “เศรษฐกิจ

ห่วงโซ่ความเย็น” และการเป็น “ชุมทางโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น” ที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคสำหรับจีนกับอาเซียน

นอกจากนี้ เมืองฝางเจิงก่างจะใช้ประโยชน์จากท่าเรือทะเลและด่านชายแดนให้เป็นพื้นที่รวมศูนย์ผลไม้สดตัวนำ เนื้อสัตว์ และสินค้าอื่นๆ ส่งเสริมให้ภาคตะวันตกใช้ท่าเรือฝางเจิงก่างเป็นช่องทางในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง และสินค้าประเภทอื่นๆ รวมทั้งลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าให้เกิดขึ้น 2 ทาง

พบกับอัปเดตความเคลื่อนไหวและโอกาสในตลาดต่างประเทศที่สถานทูตไทยทั่วโลกตั้งใจติดตามมาให้ภาคเอกชนไทยได้ที่เว็บไซต์ www.globthailand.com หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเขียนมาคุยกันได้ที่ info@globthailand.com ■

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13887

หน้า: 4(บนซ้าย)

Col.Inch: 69.68 Ad Value: 87,100

PRValue (x3): 261,300

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

บุคคล แนวหน้า

เต็มไปด้วยสาระและข้อเท็จจริง คือหนังสือพิมพ์แนวหน้า ทุกบรรทัดตรงไปตรงมา... ■■■ บรรดาพรรคการเมืองเตรียมตัวแอ็กชันกันอีกหน หลังทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)อย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้... ■■■ นักการเมืองกำลังจะรุ่งเรื่องแต่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน กำลังจะตาย... ■■■ เพราะผลผลิตออกมาล้นตลาด แคมสภาพอากาศร้อน ทำให้ผลปาล์มสุกเร็วกว่าปกติ และมีราคาตกต่ำ บางวันเหลือแค่ 1 บาท 80 สตางค์ ต่อกิโลกรัมเท่านั้น !!! ... ■■■ ซึ่งทาง ชโยดม สุวรรณรัตน์ ประธานชมรมคนปลูกปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย ก็ได้เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลไม่มีความจริงใจในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน เพราะมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาราคาคงต่ำมีเฉพาะภาคเอกชนที่ได้รับผลประโยชน์ เกษตรกรได้รับผลประโยชน์น้อยมาก จึงต้องรวมตัวกันออกมาเคลื่อนไหว เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนมานาน... ■■■ ทั้งนี้ วิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบายว่าสาเหตุที่ราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ เนื่องจากอากาศร้อนจัด อีกทั้งการส่งออกลดลง เนื่องจากสหภาพยุโรปออกมาตรการยกเลิกใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ... ■■■ และอินเดีย ซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มอันดับ 1 ของโลก ขึ้นอัตราภาษีนำเข้า... ■■■ ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาคงต่ำของทางอธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่า รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาผลปาล์มตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเร่งรัดนำน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินจำนวน 160,000 ตัน ไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ส่งเสริมและมีมาตรการจูงใจการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 วันละ 20 ล้านลิตร... ■■■ ซึ่งจะช่วยลดสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่มีอยู่ประมาณ 370,000 ตัน ให้คงเหลือในระดับสต็อกปกติ ในอีก 2 เดือนข้างหน้า เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา... ■■■ ด้าน ทิรี จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ (กนป.) ที่มี บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กลาโหม เป็นประธานว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะดำเนินการซื้อน้ำมันปาล์มจากสต็อกที่มีปริมาณเกิน 50% โดยซื้อทันที 1 แสนตัน เพื่อกระตุ้นราคาขึ้น... ■■■ โดยมีเป้าหมายจะดันราคาผลปาล์มดิบให้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 3 บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่งจะมีการเสนอในที่ประชุม รมว. วันที่ 7 พฤษภาคมนี้... ■■■ ด้านพรรคการเมืองก็มีการลงพื้นที่รับฟังปัญหาเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เช่น พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นำโดย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค,

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13887

Col.Inch: 69.68

Ad Value: 87,100

หน้า: 4(บนซ้าย)

PRValue (x3): 261,300

ศิลปิน: ชาว-ดำ

สุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรค, พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานภาคใต้ เป็นต้น ได้เข้ารับฟังแนวทางและข้อเสนอการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา...■■■ โดยทาง สนธิรัตน์ กล่าวว่ พพร.ให้ความสำคัญเรื่องปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน เพราะกระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรภาคใต้โดยตรง ซึ่งพรรคจะทำข้อเสนอให้รัฐบาลทั้งระยะสั้นระยะยาว โดยเร็วที่สุด...■■■ ด้านพรรคประชาธิปัตย์(พชป.) ก็มีบรรดาแกนคิดเด็ดขิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหากันอย่างคึกคัก เช่น เสี่ยดอน - กรณ์ จาติกวณิช, สุภชัย ศรีหล้า ไปพบ ศาคร เกี่ยวข้องว่ที่ สส.จังหวัดกระบี่ พาไปดูความเดือดร้อนของชาวสวนปาล์ม...■■■ โดย “เสี่ยดอน” ระบุว่า ในทางนโยบายควรต้องศึกษาเพื่อหาความเป็นไปได้

ที่แท้จริงในการผลักดันปาล์มน้ำมันเป็นพืชพลังงานอย่างจริงจัง ลดการใช้ดีเซลแล้วส่งเสริมการใช้ B100 ทั้งหมดจะเป็นประโยชน์และเป็นคำตอบสำหรับทุกฝ่ายในขั้นตอนการผลิต รวมไปถึงการเป็นพลังงานที่ไม่เกิดมลพิษและเกษตรกรจะได้ประโยชน์โดยตรงอีกด้วย...■■■ ส่วน อู๊ดดำ - จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ก็ได้ลงพื้นที่ที่โรงแรมลี การ์เด้นส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อพบปะพูดคุยกับว่ที่ สส. อดีต สส. และตัวแทนสาขาพรรค โดยมีการแลกเปลี่ยนความเห็นในปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และมีการให้คำมั่นว่ จะสนับสนุนให้ “อู๊ดดำ” มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคฯ ด้วย...■■■ “มีอปราย” เห็นว่ ปัญหาราคาปาล์ม ถือเป็นปัญหาที่มีความเทียบเท่ากับ “ข้าว” และ “ยางพารา” เพราะปาล์มถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้ประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งการแปรรูปเป็นน้ำมันปรุงอาหารและส่วนผสมที่เติมลงไปน้มน้ำมันเชื้อเพลิง...■■■ อย่างไรก็ตาม สภาพปัญหาของราคาปาล์มน้ำมัน ที่มีราคาตกต่ำมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว จำเป็นที่จะต้องหามาตรการเชิงรุกให้มากขึ้น เพราะนอกจากสภาพอากาศที่เร่งให้ปาล์มเจริญเติบโตแล้ว สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องต้องวางแผนเพื่อยกระดับในการแก้ไขปัญหให้ชาวสวนปาล์มกลับมามีรายได้ที่สามารถดูแล

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13887

Col.Inch: 69.68

Ad Value: 87,100

หน้า: 4(บนซ้าย)

PRValue (x3): 261,300

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

ครอบครัวยุติอย่างเพียงพอ...■■■ ดังนั้น “มือปราบ” จึง
ต้องบอกกับบรรดานักการเมืองที่ต้องการจะจับขั้วเพื่อตั้ง
รัฐบาลว่า ต้องคิดที่จะหาทางแก้ไขปัญหากับประชาชน
ด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ อยากรับราชการเพื่อเกียรติยศ
ตำแหน่ง แต่ไม่มีวิธีการที่ดีในการแก้ไขปัญหาของประชาชน
ที่เป็นผู้ออกเสียงเลือกพวกท่านเข้ามา...■■■ สวัสดิ์ศรี

มือปราบ

'ยาง-มัน' ต่อคิวปาล์ม ผลผลิตพุ่งราคาคววบ

ยางพาราน่าห่วง จับตา
เปิดกรีดพฤษภาคมผลผลิต
ทะลักทั่วประเทศ กดราคาลด
ลง มันสำปะหลังราคาเริ่มแผ่ว
เกษตรกรเผชิญร้อน-แล้ง โรค
รุมผลผลิตคววบ ทำขาดทุน

สถานการณ์ราคาสินค้า
เกษตรสำคัญเวลานี้ นอกจาก
ราคาผลปาล์มน้ำมันที่ตกต่ำ
สุทธรอบ 20 ปี เหลือเวลานี้ที่
1.20-1.60 บาท/กิโลกรัม (กก.)
แล้วในส่วนของยางพารา และ
มันสำปะหลังที่เป็นอีก 2 พืช
เศรษฐกิจหลักสถานการณ์แนว
โน้มยังน่าเป็นห่วงไม่แพ้กัน

นายสุนทร รัชชรงค์
นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวน
ยาง 16 จังหวัดภาคใต้ และ
เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกร
ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย
(สศยท.) กล่าวว่า ราคาน้ำยาง
สด และยางแผ่นดิบที่เกษตรกร
ขายได้ที่โรงงานเวลานี้เฉลี่ยที่
49-50 บาท/กก.ปรับตัวดีขึ้น
จากช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา
ผลจากช่วงนี้เป็นฤดูแล้ง ยาง
ผลัดใบชาวสวนหยุดกรีดยาง
ทำให้ผลผลิตมีน้อย ดันราคา
ขยับขึ้น ที่ห่วงคือช่วงเดือน
พฤษภาคมนี้เป็นต้นปีชาวสวน
จะเริ่มเปิดกรีดยางอีกครั้ง ผล
ผลิตจะออกมามาก ราคาอาจ
อาจลดลง(ราคาที่ยางที่เกษตรกร
ต้องการมากกว่า 60 บาท/กก.)

ดังนั้นขอเสนอให้รัฐบาล
เร่งดำเนินการใน 2 เรื่อง 1.
การเร่งรัดนำยางพารามาเป็น

ส่วนผสมในการทำถนนพารา
ซอยล์ซีเมนต์หมู่บ้านละ 1
กิโลเมตร (กม.) รวม 7.5 หมู่
บ้าน จะช่วยเพิ่มการใช้ยาง
ในประเทศได้อีกประมาณ 3
แสนตัน และ 2. การนำยางพารา
ในสต็อกรัฐบาลที่มีอยู่ประมาณ
1 แสนตันมอบให้ท้องถิ่นไปใช้
เป็นส่วนผสมในการทำถนน
แอสฟัลติกคอนกรีต จะทำให้
สต็อกยางหายไป ซึ่งซัพพลาย
ยางที่หายไปจากทั้ง 2 ส่วนนี้จะ
ช่วยดันราคายางให้สูงขึ้นได้

นายวชิระ ถนัดคำ
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ราคา
หัวมันสดที่เกษตรกรขายได้
เวลานี้เฉลี่ยที่ 1.80-2 บาทต่อ
กก. ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกร
พออยู่ได้ หากได้ผลผลิต 4-5
ตัน/ไร่ แต่ในรายที่กำลังเผชิญ
กับปัญหาอากาศร้อนและแล้ง
มันเป็นโรค ผลผลิตเหลือระดับ
2 ตัน/ไร่ก็จะขาดทุน อีกปัญหา
ที่เกษตรกรในพื้นที่กำลังประสบ
คือ ดันพื้นฐมันสำปะหลังราคา
สูง 1.20-1.50 บาท/ตัน จาก
ปัญหาการขาดแคลน เนื่องจาก
ผู้ค้านำไปขายตามชายแดนให้
กับเกษตรกรกัมพูชาที่มีปัญหา
โรคต้นเน่าและใบด่างรุนแรง
โดยขายได้ราคาสูง 1.60-1.90
บาทต่อตัน ปัญหาที่เกิดขึ้น
เกษตรกรพยายามช่วยเหลือ
ตัวเอง รอให้ตั้งรัฐบาลได้ก่อน
จึงจะได้ขอความช่วยเหลือ
อย่างไรต่อไป ■

สร้างก๊าซชุมชนจากมูลสุกร

“โครงการพัฒนาพลังงานชุมชนด้วยระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพตำบลป่ายูบ ในอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” เป็นหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่สังคมชุมชน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาพลังงานชุมชนด้วยระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพตำบลป่ายูบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองระหว่าง นายนิติพัฒน์ ยุทธเจริญกิจ นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลป่ายูบใน, นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ศาสตราจารย์ ดร.จรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี และว่าที่ร้อยตรีวิชระ รุ่งวานิชการ ประธานกรรมการบริษัท เอเลแนท์ฟาร์ม จำกัด เพื่อบูรณาการระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรให้ชุมชนตำบลป่ายูบใน เพื่อบูรณาการระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ให้ชุมชนตำบลป่ายูบในใช้เป็นพลังงานสะอาด ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยโครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถส่งจ่ายก๊าซชีวภาพให้แก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือนธันวาคม 2562 ทั้งนี้ การร่วมพัฒนาระบบการบริหารจัดการพลังงานชุมชนป่ายูบใน ซึ่งเป็นการทำงานที่มีส่วนร่วมของชุมชน นำมาสู่ความสำเร็จในมิติด้านเศรษฐกิจภายในชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีควบคู่กันไป ซึ่ง ชาวบ้านในชุมชนรวมประมาณ 60 ครัวเรือนจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานหุงต้มในชุมชนได้ 265,000 บาท/ปี และฟาร์มสามารถลดค่าไฟได้ 780,000 บาท/ปี นอกจากนี้ ยังส่งผลให้สังคมโดยรวมได้ประโยชน์จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากฟาร์ม 2,350 ตันต่อปี และลดมลพิษทางกลิ่นจากฟาร์ม ช่วยทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองในการดูแลและบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืน



โครงการพัฒนาพลังงานชุมชนด้วยระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพตำบลป่ายูบใน เป็นการประสานความร่วมมือ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย

1. เจ้าของฟาร์มสุกร มีส่วนร่วมในการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
2. สถาบันวิทยสิริเมธี (MISTEC) มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบริหารโครงการ งานวิจัยงานวิชาการ และการจัดการความเสี่ยง
3. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถ่ายทอดองค์ความรู้การก่อสร้างระบบส่งจ่ายก๊าซชีวภาพ

และร่วมวางระบบการบริหารจัดการ โดยถอดบทเรียนความสำเร็จของโครงการระบบก๊าซชีวภาพฯ ตำบลป่ายูบ จ.ลพบุรี กว่า 500 ครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซ

เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ และ 4.องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายูบใน มีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการชุมชน ตั้งแต่การสื่อสาร การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้ก๊าซฯ การจัดประชาคมหมู่บ้าน และรับสมัครครัวเรือนเข้าโครงการฯ เพื่อสร้างกระบวนการให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเอง และดูแลรักษาระบบได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป

นายกฤษณ์ อิ่มแสง กล่าวว่า โครงการ

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Section: โลกสีเขียว/-

วันที่: อาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25406

Col.Inch: 56.25 Ad Value: 118,125

หัวข้อข่าว: สร้างก๊าซชุมชนจากมูลสุกร

หน้า: 22(ล่างขวา)

PRValue (x3): 354,375

คลิป: สี

พัฒนาพลังงานชุมชนด้วยระบบผลิตและส่ง
จ่ายก๊าซชีวภาพ ตำบลป่ายุบใน อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดระยอง เริ่มต้นโครงการในปี 2561 ด้วย
การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับทั้งหน่วยงาน
ภาคีและภาคชุมชนในการเข้ามาร่วมศึกษา
เรียนรู้ในกระบวนการคิดวางแผนการประชาคม
การก่อสร้าง รวมถึงการร่วมทุน และสร้าง
กลไกคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพ และ
กองทุนกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพ ตำบลป่ายุบใน
เนื่องจากในตำบลมีฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ของ
บริษัท เอลแกนท์ฟาร์ม จำกัด ซึ่งมีศักยภาพ
ในการผลิตก๊าซชีวภาพได้ถึง 800 ลูกบาศก์
เมตร ถือเป็นปริมาณที่เพียงพอสำหรับการส่ง
จ่ายให้ชุมชนรอบข้างได้ใช้ร่วมกัน.

y_38@dailynews.co.th